



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 หน้า 17, 18

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### สปอร์ตแคมป์

#### เกษตรฯประกวด ออกแบบชุดวอร์ม มศว ร่วมต้นยา

หน้า 18



พบกับแฟนคลับทุกวันนี้กับคอนเสิร์ต "สปอร์ตแคมป์" ซึ่งเป็นพื้นที่เวทีการข่าวสารของสถาบันการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษา ใครมีข่าวสารที่ส่งมาได้ตามอีเมลท้ายคอนเสิร์ตครับ **👉** เริ่มกันที่ข่าวแรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งในการเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้ง มหาวิทยาลัยมีการจัดทำชุดวอร์มเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวทุกครั้ง และในปีมหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดในการให้ผลิตของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมกับการออกแบบชุดวอร์มแข่งขัน โดยการออกแบบต้องสื่อถึงความเป็น "เกษตรศาสตร์" และสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี **👉** รายละเอียดการประกวดออกแบบชุดวอร์ม ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท ของ ม.เกษตรศาสตร์ 1 คน มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ชิ้น ทุกชิ้นจะต้องมีรายละเอียดประกอบกรออกแบบดังต่อไปนี้ 1. กรอบแนวคิดในการออกแบบ 2. ครามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 ซม. บริเวณอกซ้าย 3. คราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.sp.ku.ac.th> 4. คราสัญลักษณ์ IDKU ขนาดกว้างสูงไม่เกิน 6x6.5 ซม.

โดยให้ส่งผลงานโดยพิมพ์เป็นภาพสี ลงกระดาษขนาด A4 ที่แสดงให้เห็นรายละเอียดด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของเสื้อและกางเกงอย่างชัดเจน ส่วนซีดีภาพต้นฉบับที่เป็นไฟล์นามสกุล JPG และ PSD สำหรับแบบชุดที่ส่งเข้าประกวด **👉** จะต้องสามารถส่งตัดได้จริง **👉** รางวัลการประกวด ผู้ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท, ที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท, ที่ 3 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท, รางวัลชม



นักกีฬาจาก ม.เกษตรฯ ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ในเดือนมกราคม 2561

### เกษตรฯ ประกวดออกแบบชุดวอร์ม มศว ร่วมพลังต้นกล้า ต้นยาเสพติด



พิธีมอบรางวัลจาก ม.ศรีปทุม และ ธกษ ธีระวัชรพร จาก สส.บัณฑิตอาสา (สิงห์ สิงหเสนี) แชมป์คลาสสิก ชาย-หญิง การแข่งขัน กรีวอินส์-สิงห์ อุโยชัย กอล์ฟ แชมป์เอเชีย สนามที่ 3 ประจำปี 2559-2560 ที่สนามเดอะวินนี่กอล์ฟ แอนด์ ลอส์

เชย 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 1,000 บาท เปิดรับผลงานจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 30 มิถุนายน ทางเว็บไซต์สำนักการศึกษา <http://www.sp.ku.ac.th> และทาง FANPAGE : KU sport office ผู้สนใจส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักการศึกษา (ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา) โทร. 0-2942-8772-3 ภายใน 1592 คือ 117-121 ในวันและเวลาราชการ **👉** ขอเชิญ ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ เวลา 16.30 น. โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และจะมีพิธีมอบของที่ระลึกแก่คณะ



กรรมการจัดการแข่งขัน มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬานิตต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์โครงการ จุฬาฯ ส่งงาน “ปุ๋ยนุ่น FIT 2017” และการออกกำลังกายแบบ Zumba Dance พิธีเชิญธงกีฬา บุคลากรลงจากยอดเสา ปิดท้ายด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมร้องเพลง “สามัคคีชุมนุม” ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์กีฬา แห่งจุฬาฯ <http://www.cusc.chula.ac.th> โทร. 0-2218-2848 ☆☆ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และ ศูนย์ปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปทส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการ รวมพลังต้านกล้าจิตอาสา ด้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 12.00-17.45 น. ที่หอประชุมใหญ่ และสนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จิวรพรม กมลาสน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบกับการแสดงดนตรีสากลของนักเรียนโรงเรียนนายร้อย ตำรวจ การแสดงวงดนตรีจากชมรมดนตรีและการแสดง : SWU Brand ของนิสิต มศว กิจกรรม Talk Show เรื่อง Campus Safety Zone กับศิลปินชื่อดัง โดย “ไอ้ต” ปราโมทย์ ปาทาน การร้องเพลงประสานเสียง และการแสดง เพลง...เขย่าโลก ประกอบจินตลีลาแสง สี เสียงล้ำยุคแห่งโลกอนาคต โดยทีมงานสยามเพลย์เฮ้าส์ การแสดงจากชุดปฏิบัติการพิเศษ “สยบไฟรี” จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง ทีมนิสิต มศว กับ ทีมต้านกล้าจิตอาสา CSR และ กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ☆☆



I

เอกพงษ์ โพธิ์อ่อง

ท่านที่ต้องการส่งภาพข่าวมาลงคอลัมน์  
ส่งได้ที่ [ekapongp@dailynews.co.th](mailto:ekapongp@dailynews.co.th)